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“พล.อ.วิชิต”เช่ือมั่น ความสัมพนัธไทย-จีน คบหาไดแบบสนทิใจ! 
 

 ความสัมพันธมิตรไมตรีอันแนนแฟนระหวางสองประเทศที่มีมาอยางยืนยาว ทําให "พล.อ.วิชิต ยาทิพย" สมาชิกวุฒิสภา 

และอดีตรอง ผบ.ทบ. ในฐานะรองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ เชื่อมั่นวา เราคบหาไดสนิทใจ ทั้งในเรื่องภาษา วัฒนธรรม 

ความเปนอยูที่ใกลเคียงกัน และในอนาคตหากเราเดินไปกับจีน สวนตัวมองวาเปนผลดีกับไทย 

 โอกาสครบรอบความสัมพันธไทย-จีน 48 ป ถือเปนการตอกย้ําความสัมพันธมิตรไมตรีอันแนนแฟนระหวางสองประเทศ

ที่มีมาอยางยืนยาว ผานเรื่องราวแหงกาลเวลานํามาสูการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรวมมือดานการคา-การลงทุน การศึกษา 

ซึ่งจีนถือเปนคูคาอันดับหน่ึงของไทย และตลาดนักทองเท่ียวอันดับหนึ่งของไทย ดั่งคาํกลาวที่วา “จีนไทยใชอ่ืนไกล พ่ีนองกัน” 

 “สภาวัฒนธรรมไทย–จีน และสงเสริมความสัมพันธ” เปนหนวยงานหนึ่งที่เปนสวนสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธ  

ที่มี นายพินิจ จารุสมบัติ เปนประธานสภาฯ และผูที่มีบทบาทสําคัญคนหนึ่ง ก็คือ พล.อ.วิชิต ยาทิพย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ

อดีตรองผูบัญชาการทหารบก 

 พล.อ.วิชิต ยาทิพย ในฐานะรองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และสงเสริมความสัมพันธ กลาววา จุดเริ่มตนในการ 

เขามาในบริบทของไทย-จีน มาจากความสัมพันธในดานการทหารผานการเปนนายทหารคนสนิทของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  

ซึ่ง พล.อ.ชวลิต เปนบุคคลหนึ่งท่ีมีบทบาทความสัมพันธใกลชิดกับจีนเปนอยางมากในสมัยนั้น ในชวงที่ทานดํารงตําแหนงเปนผบ.

ทบ. รมว.กลาโหม ตลอดจนนายกรัฐมนตรี ตนไดมีโอกาสไดติดตามทานก็ไดเห็นบริบทเห็นการเจรจาการเมืองในชวงนั้น ซึ่ง  

พล.อ.ชวลิต ไดนําคณะผูนําเหลาทัพของไทยไปเยือนจีนเพื่อสานสัมพันธทางการทหารกับทาง พล.อ.หลิว หัว ชิง ประธาน

กรรมาธิการทางทหาร ทําใหเห็นภาพการเจรจา ตลอดจนการสานสัมพันธระหวางไทย-จีนผานการทํางานของ พล.อ.ชวลิต 

 “ผมยอนศกึษาวาเหตุใด พล.อ.ชวลิต ถึงมีความสัมพันธที่ดีกับจีน ก็ดวยเหตุที่ พล.อ.ชวลิต มีสวนสําคัญในการเจรจายุติ

สงคราม โดยเดินทางไปเจรจากับ เติ้ง เสี่ยวผิง ที่จีน พรอมกับ พล.ท.ผิน เกษร และ พ.อ.พัฒน อัคนิบุตร” 

 ดวยสายสัมพันธอันดีนี้เองครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ พล.อ.ชวลิต ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประเทศไทยเผชิญกับปญหา

วิกฤติการณเศรษฐกิจป 2540 หรอืวิกฤติตมยํากุง รัฐบาลประสบปญหาขาดสภาพคลอง ทาง พล.อ.ชวลิต ตัดสินใจเขียนจดหมาย

ระบายความในใจให พล.ต.มงคล อัมพรพิสิฏฐ นําจดหมายไปมอบให พล.อ. หลิว หัว ชิง ประธานกรรมาธิการทางทหาร กอนที่ 

พล.อ.หลิว หัว ชิง ไดรัฐมนตรีคลังประสานความชวยเหลือรัฐบาลไทยใหเงินกูทันที…นั่นเปนจุดเริ่มที่ทําใหตนมีความสนิทและมี

ความสัมพันธอันดีกับทางการจีน 

 พล.อ.วิชิต เลาอีกวา เมื่อ พล.อ.ชวลิต พนจากตําแหนงทางการเมือง ตนไดสานสัมพันธติดตอทางจีนครั้งหนึ่งเมื่อตน

ดํารงตําแหนงนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ก็ไดมีการแสวงหาความรวมมือกับทางจีน โดยเฉพาะสํานักงานกิจการ

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสืŐอสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสืŐอสิŐงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ทีŐ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 ขŠาวจากหนังสือพิมพŤเดลินวิสŤออนไลนŤ ฉบับประจำวันท่ี 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 หนšา มูลคŠาขŠาว 180,000.- 
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ชาวจีนโพนทะเล ใหการสนับสนุนดานการศึกษากับบุตรของขาราชการทหารตํารวจ ตลอดจนขาราชการ ไปศกึษาที่มหาวิทยาลัย

หัวเฉียว จีน จนถึงปจจุบัน มีนิสิตนักศึกษาที่ไดรบัทุนกวา 80 คน 

 ที่ผานมาไดมีการสานสัมพันธมาอยางตอเนื่องและแสวงหาความรวมมือในการสงเสริมแลกเปลี่ยนดาน

การศึกษา ขณะเดียวกันทานพินิจ มาดํารงตําแหนงประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ ก็ไดขับเคลื่อนแนวทาง

ทางดานความสัมพันธ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการนําอุปรากรจีนมาจัดแสดงที่ศูนยวัฒนธรรมแหง

ประเทศไทย อกีทั้งนําไปจัดแสดงตามหัวเมืองใหญ อาทิ ภูเก็ต นครสวรรค เปนตน ขณะเดียวกันประเทศไทยก็

ไดมีการนําโขน นาฏศิลปไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปจัดแสดงที่ประเทศจีน 

 “ขณะเดียวกันการคาและการลงทุน ปจจุบันผมเปนสมาชิกวุฒิสภาและอยูในคณะกรรมาธิการพาณิชยอุตสาหกรรม  

ก็เห็นบริบทของการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจและการสงออก ตลอดจนความรวมมือทางการคาระหวางไทยและจีน โดยเฉพาะ

การสงออกผลไม ที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการสงออกทุเรียนไปยังจีน ซึ่งชาวจีนชอบผลไมไทยเปนอยางมาก ทั้งทุเรียน 

มังคุด กลวยหอม เปนตน” พล.อ.วิชิต ระบุ 

 ขอไดเปรียบดานการขนสงจากการที่ประเทศไทยเปนศนูยกลางแหงเอเชียอาคเนย ทาํใหการสงออกผลไมไปยังประเทศ

จีนทําไดอยางรวดเร็วโดยมีการนําออกทางจังหวัดหนองคายและขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากประเทศลาวไปจีน ซึ่งในจุดนี้ถือวาเปน

ขอไดเปรียบทําใหผลไมของไทยนั้นสด และคงคุณภาพไดเปนอยางดี 

 เหนือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธ คือการที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีนครบ 50 ครั้ง ซึ่งทาง ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ตอนรับพระองศทานอยางยิ่งใหญ ซึ่งพระองค

เสด็จพระราชดําเนินเยือนจีนทุกมณฑล พระองคทานถือวาสรางความใกลชิดกับผูนําจีน ไปมาหาสูกันฉันมิตรระหวางจีน-ไทย 

ขยายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตรวมกัน กระชับความสัมพันธฉันมิตรกับจีนใหแนนแฟน 

มากยิ่งข้ึน 

 พ้ืนฐานสําคญัคือการใหเกียรติซึ่งกันและกันในดานของการเจรจาการคาการลงทุน ขณะเดียวกันภูมิประเทศของไทยถือ

เปนศูนยกลางของอาเซียน ในสวนนี้ทําใหจีนใหความสําคัญในเรื่องการลงทุนกับไทย นายพินิจไดพูดคุยกับ นายหาน จื้อเฉียง 

เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทยหลายตอหลายครั้ง โดยเฉพาะดาน

การทองเที่ยว เชื่อวาการทองเท่ียวกําลังท่ีจะฟนฟูหลังโควิด และทําใหรายไดของประเทศฟนตัวขึ้น 

 หัวใจสําคัญที่อยากจะสงเสริมคือการทองเที่ยว ตองเขมงวดกวดขันเจาหนาที่ของเราในการอํานวยความสะดวกดูแล

นักทองเที่ยว ไมเพียงเฉพาะแตนักทองเที่ยวจีนเทานั้น นักทองเที่ยวทุกคนที่เขามาตองไดรับการปฏิบัติอยางดียิ่ง เชนเดียวกับ

การคาการลงทุน เทาที่สัมผัสจีนอยากมาลงทุนที่ไทย เห็นไดจากการจัดงาน “THAIFEX-Anuga Asia 2023” ซึ่งเปนงานแสดง

สินคาอุตสาหกรรมดานอาหาร ปรากฏวามีนักธุรกิจจีนนําสินคาจากจีนมาเปดบูธและสั่งสินคาจากไทย เงินสะพัดหลายแสนลาน

บาท 

 อยางไรก็ตามที่ผานมาเรามักจะพูดวาสินคาจากจีนไมมีคุณภาพ แตหากไปดูจริง ๆ จะเห็นวาสินคาจีนมีคุณภาพ สิ่ง

สําคัญคือการพัฒนาอินโนเวชั่น รวมถึงเรื่องการศึกษาที่คนจีนใหความสนใจที่จะมาศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยหลายแหง 

อาทิ ม.หอการคาไทย, ม.ธุรกิจบัณฑิตย, ม.กรุงเทพธนบุรี เปนตน “ผมมองวาการคบหาสมาคมกับจีน เราคบหาไดสนิทใจ ทั้งใน

เรื่องภาษา วัฒนธรรม ความเปนอยูที่ใกลเคียงกัน และในอนาคตหากเราเดินไปกับจีน สวนตัวมองวาไมเสียเปรียบใคร และเปน

ผลดีกับไทย แตขณะเดียวกันทางฝงยุโรปเราก็ใหความสําคัญเชนเดียวกัน” และนั่นคือบทสรุปความสัมพันธไทย-จีนผานมุมมอง 

พล.อ.วิชิต ยาทิพย  


